

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
นสพ.ทุกฉบับ	<p>รัชการที่ 9 สวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ฯ นำอาหารและน้ำดื่มพระราชทานมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน บริเวณท้องสนามหลวงตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี เวลาเช้า กลางวัน และเย็น รอบละ 5,000 ชุด</p> <p>-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปประทานอาหารและน้ำดื่มให้แก่พสกนิกรและตรัสให้กำลังใจประชาชนว่า "ขอบคุณทุกคนมาก เรามีพ่อคนเดียวกัน"</p> <p>-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ได้ประทานน้ำพระทัยผ่านรถเคลื่อนที่ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่มาจอดบริเวณด้านหน้ากรมศิลปากร ให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่พสกนิกรที่มาลงนามถวายความอาลัย และยังเสด็จมาทอดกัณฑ์ประทานให้แก่ประชาชนทุกคนอย่างไม่ถือพระองค์</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นห่วงผู้ที่มีโรคประจำตัว ลมชัก ความดัน ต้องมีรายละเอียดของตัวเองใส่กระเป๋าเสื้อไว้ หากเกิดเหตุจะได้ช่วยเหลือได้ทันทันที เช่นเดียวกับเด็กที่อาจพลัดหลงกับผู้ปกครอง พร้อมสั่งตำรวจหน่วยเคลื่อนเร็วช่วยเหลือประชาชน</p>	นักเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล อดีตหัวหน้าคณะแพทย์ที่ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพต้นศรีตรางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกไว้ที่รพ.ศิริราช เกิดใบร่วงยืนต้นตาย ว่า เมื่อตอนพระองค์ท่านทรงพระประชวรอยู่ ได้เสด็จฯ มาปลูกด้วยพระองค์เอง กระทั่งช่วงที่ทรงพระประชวรหนัก ใบต้นศรีตรางได้ร่วงลงมาโดยไม่รู้สาเหตุ ทางสำนักพระราชวังจึงเข้ามาดูแล</p>	
กรุงเทพมหานคร สำนักข่าวไทย	<p>ศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงการรับมือปัญหาสุขภาพของประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.เป็นต้นไป ว่า ส่วนมากมีปัญหาเรื่องเป็นลมเพราะอากาศร้อน แนะนำประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมศพ ควรจิบน้ำสม่ำเสมอป้องกันโรคลมแดด ส่วนผู้สูงอายุอย่ากลั้นปัสสาวะและอย่าลืมเรื่องการดื่มน้ำ พกยาประจำตัวมาด้วย</p>	
บ้านเมือง แนวนหน้า สยามรัฐ โอเอ็นเอ็น	<p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลทางใจ ณ บริเวณรอบสนามหลวง และเผยว่า มีประชาชนมาใช้บริการด้วยตนเองโดยไม่มองว่าเป็นเรื่องน่าอาย หรือเป็นหน่วยบริการสุขภาพจิตที่ดูแลเฉพาะผู้ผิดปกติทางจิตเท่านั้น โดยความผิดปกติช่วง 1-2 สัปดาห์แรกถือเป็นเรื่องปกติ และจะค่อยๆ ดีขึ้นช่วง 6-8 สัปดาห์ หากยาวนานถึง 3 เดือน ถือว่าปรับตัวผิดปกติ ต้องให้ทีมทำงานเชิงรุกเข้าหากลุ่มเสี่ยง พูดคุย บำบัดรักษาและส่งต่อตามความเหมาะสม โดยมีสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ไว้รองรับ แนะนำสติโดยแปลงความเศร้ามาทำความดีถวายพระองค์ท่าน</p>	
ไทยโพสต์	<p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า ศูนย์เอราวัณ กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานทางด้านการแพทย์จากภาครัฐและองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางการแพทย์และสาธารณสุข บริเวณ</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
<p>สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง 3 มติชน สยามรัฐ</p> <p>New)108</p> <p>เว็บไซต์สนุก</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล</p>	<p>ท้องสนามหลวง ได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลคุณภาพอาหารที่รับลงทะเบียนมาแจกให้แก่ประชาชน ใฝ่ระวังและป้องกันโรคจากยุง ได้ให้กองควบคุมโรคฉีดพ่นสารเคมีตามท่อระบายน้ำ และพื้นที่แอ่งน้ำขังในบริเวณสนามหลวง</p> <p>ทำดีเพื่อพ่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า รมว.สธ.ได้มอบนโยบายให้บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง "ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล" ด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1.เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี โดยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันอังคาร, สวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.52 น. เป็นเวลา 1 เดือน, ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูปถวายพระราชกุศล 2 ธ.ค. 59, ปฏิบัติธรรม 3 วัน ถวายพระราชกุศลครบ 50 วัน ระหว่าง 29 พ.ย. -1 ธ.ค. 59, จัดอุปสมบทหมู่ 9 วัน และปฏิบัติธรรมสำหรับสตรีถวายพระราชกุศลครบ 100 วัน, การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข การลงนามเรื่องที่ต้องการทำความดีที่สุดถวาย เช่น เลิกบุหรี่ อดายมุขอื่นๆ ในช่วง 100 วัน, ร่วมบริจาคโลหิตจนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 59, ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า สมุนไพร ร่วมกันทั่วประเทศวันที่ 27 พ.ย. 59, โครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน และให้ทุกจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 1 ปี</p> <p>2.น้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชวาทด้านการแพทย์และสาธารณสุข มาเป็นแนวทางดำเนินงาน และ 3.จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดิฐกร คำพิบูลย์ นพ.สสจ.หนองบัวลำภู เปิดคลินิกตรวจรักษาประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำ นายเอกพล ตัน ส่งรพ.บึงนาราง จ.พิจิตร หลังจากร่างกายอ่อนล้าระหว่างเดินเท้ามาจาก จ.พิษณุโลก มุ่งสู่กรุงเทพฯ เพื่อสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แพทย์ให้นำเกลือ สักพัก 1 คืน เจ้าตัวยืนยันจะขอออกเดินทางต่อไปให้ถึงสนามหลวง</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานยูวากาชาด สภากาชาดไทย รับสมัครเยาวชนจิตอาสาร่วมเป็น "อาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่" เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความไว้อาลัยพระบรมศพ เริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ปฏิบัติงานเวลา 10.00-16.00 น. (บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน) แจ้งความจำนงที่ 0-2252-5002-3 กด 1 หรือโทร. 06-1545-9694 คุณพิมพ์พิศา</p> <p>-กล่าวว่า มีกลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์บนความเศร้าของประชาชน อังกรมสุขภาพจิต เสนอขายริสต์แบนด์ "เกิดในรัชการที่ 9" ทางเฟซบุ๊ก กรมแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว</p>	
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอบทความ พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง กล่าวว่า กรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. โดยไม่ได้มีการแจกจ่ายร่างพ.ร.บ.ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีเวลาศึกษารายละเอียดล่วงหน้า และอ้างว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพทั้งหมด มีหลายหน่วยงานดำเนินการ แต่ไม่มีหน่วยงานกำหนดนโยบายและประสานงาน ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ จึงควรมีคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เพื่อประสาน กำกับ</p>	<p>นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
	<p>จัดระบบบริการ จัดทรัพยากร การลงทุน และวางแผนบริหารของทุกหน่วยงาน โดยเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานเดียวที่มีภารกิจรับผิดชอบในการควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีหน่วยงาน "ส." ต่างๆ ได้รับงบประมาณไปดำเนินการตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข แต่บริหารงบประมาณแทนกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>จึงขอให้คณะอนุกรมท.ที่ยกร่างพ.ร.บ.นี้ ตรวจสอบหลักเกณฑ์การทำ RIA ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายเพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข ศึกษากฎหมายตระกูลส.ทั้งหมด ตามหลักการของ RIA ว่าสมควรจะยุบเลิกกฎหมายกลุ่มนี้หรือไม่ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในระบบสาธารณสุขส่วนใหญ่มาจากกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือการทำผิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพ</p>	
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ บ้านเมือง มติชน แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์</p>	<p><u>ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</u></p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อภิสิทธิ์ ไซยวุฒิ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป โดยนำพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มารวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน ด้วยการแก้ไขนิยามคำว่า "ผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น มอระกู่ บุหรี่ไฟฟ้า และเพิ่มค่านิยามการสื่อสารการตลาด ให้ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการขาย การแสดง ณ จุดขาย การขายโดยปริตตี การสร้างภาพลักษณ์ เพิ่มเติมนิยาม "ฉลาก" ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ</p> <p>กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อจาก 18 ปี เป็น 20 ปี ห้ามแจกจ่ายให้ทดลอง ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ต่างๆ ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน ห้ามการโฆษณาและสื่อสารการตลาด เช่น การแสดงชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ทั้งในสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้ามโฆษณาแฝง ห้ามโฆษณา ผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยังห้ามผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะอุปถัมภ์ หรือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงธุรกิจ ห้ามแบ่งซองขาย และให้ผู้ผลิต นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายจัดส่งรายงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. สั่งการในที่ประชุม ให้กำหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติม และเน้นการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ป้องกันผู้เสพยาสูบใหม่แก่เยาวชน</p>	<p>นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ</p>
<p>ไลน์</p>	<p><u>วัคซีนไขหวัดใหญ่</u></p> <p>-มีการส่งต่อภาพถ่ายหน้าจอ มีข้อความว่า นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ เตือนว่า ไขหวัดใหญ่กำลังระบาดอย่างหนักเหมือนปี 2009 และวัคซีนที่ผลิตมาขายปีนี้ป้องกันไม่ได้ ใครมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ปวดหัว ปวดตัว รีบไปตรวจ ถ้าพบว่าเป็นไขหวัดใหญ่ ให้เริ่มกินยา tamiflu ทันที</p> <p>โดยมีข้อความตอบกลับของนพ.มนูญ ยืนยันว่า ที่เขียนเป็นเรื่องจริง มีคนที่ได้รับวัคซีนมาแล้วยังป่วยเป็นไขหวัดใหญ่ บางคนต้องเข้าไอซียู ใส่เครื่องช่วยหายใจ แปลกที่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ออกมาเตือน</p>	<p>-มอบกรมควบคุมโรค</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><u>สมุนไพรร</u></p> <p>-เสนอบทความ ญญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้แทนกรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมสมุนไพร 4.0 ว่า มูลนิธิฯ</p>	<p>รับทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
	<p>พร้อมภาคีเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรี วางแผนพัฒนาผลักดันให้ปราจีนบุรีเป็นเมืองสมุนไพรที่มีการดำเนินงานด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยครบวงจร หวังสร้างให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับประเทศไทย ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการดำเนินงานของเมืองสมุนไพร คือ วัตถุประสงค์สมุนไพรที่มีคุณภาพในปริมาณที่พอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและปลอดภัย</p>	
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ รู้ทันโรค</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>สุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>- เสนอบทความ โดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง ปัญหาความเสื่อมถอยของร่างกาย โดยเฉพาะสตรีหมดวัยเจริญพันธุ์ จะพบปัญหากระดูกพรุน อาการที่พบ คือ ปวดหลัง ตำแหน่งที่ปวดไม่ชัดเจน กระดูกหลังยุบตัว หลังค่อม ความสูงลดลง หากพบความผิดปกติดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยากินเองเพราะอาจมีเสตียรอยด์ทำให้กระดูกพรุนมากขึ้น ให้กินอาหารครบ 5 หมู่ มีแคลเซียมสูง ลดหวาน มัน เค็ม และออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p> <p>- เสนอบทความ สมุนไพรลดความดันผู้สูงอายุ โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้างานกลุ่มเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำสมุนไพรไทยที่ช่วยลดภาวะความดันโลหิตสูง ได้แก่ กระเจี๊ยบ ขึ้นฉ่าย หอมและกระเทียม มะระ พริกสด พริกไทย และใบมะขามต้มน้ำดื่ม ส่วนผู้อายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งมีธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือน ไม่ควรกินอาหารที่เพิ่มความร้อนของธาตุ เช่น พืชตระกูลส้ม กระชาย กระเทียม ของเผ็ด ฯลฯ และไม่ควรทานอาหารที่บำรุงธาตุเย็นเกินไป เช่น เห็ดหูหนู แดงกวา แดงไทย เป็นต้น สำหรับอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ควรทานอาหารอ่อนประเภท ซุป ตุ่น ขณะเดียวกันผู้สูงอายุ ธาตุไฟจะขาด แต่ถ้าร้อนเกินไปจะแห้ง แนะนำให้ทานมะนาวแทนยาลดกรด เพื่อเพิ่มธาตุไฟ และดูแลสมองด้วยใบบัวบกผสมพริกไทยและขิง</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>จัดอบรมเอสเอ็มอีให้ได้ อย.</p> <p>- เสนอข่าว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ อย. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "ทำอะไรถึงจะได้ อย." แก่ผู้ประกอบการ SME ในโครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ในวันที่ 27 ต.ค. 2559 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรซังขยาย ข่าว</p>	<p>สถานประกอบการดีเด่น</p> <p>- เสนอข่าว อย.จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 9 เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย สถานประกอบการที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือ www.oryor/qualityaward สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. นี้ ที่สำนัก/กองหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นๆ และจะมีพิธีมอบรางวัลในเดือน ก.พ. 2560</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>The Nation</p>	<p>รับสมัครเลขาธิการ สฟฉ.</p> <p>- เสนอข่าว คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สฟฉ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.niems.go.th</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>มติชน</p>	<p>กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา</p> <p>- เสนอบทความว่า ประเทศในแถบตะวันตกและสหรัฐอเมริกา มีนโยบายผ่อนปรนกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งอาจเป็นเพราะเห็นว่าผู้เสพพืชชนิดนี้ เป็นผู้ป่วยที่ไม่ค่อยอันตรายต่อสังคม และจากการศึกษาวิจัยพบสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในประเทศต่างๆ อาจมีเหตุผลอื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุผลของฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ไม่เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์เลยก็ได้</p>	<p>รับทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มติที่ประชุม
ไทยโพสต์	<p>ม.รังสิต เปิดคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมมุ่งก้าวสู่คณะแห่งนวัตกรรมและจิตวิญญาณผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อสังคมของอาเซียน โดยยกสถานะของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขึ้นเป็นคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ เน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอำนวยความสะดวกมนุษย์ทางด้านกายภาพ</p>	รับทราบ
แนวหน้า	<p>บุรีรัมย์ลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดประชุมร่วมบูรณาการ ถนนปลอดภัย จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันหาข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ต่ำกว่า 10 คนต่อแสนประชากร ภายในปี 2563</p>	รับทราบ

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

